



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ดังต่อไปนี้

ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายณัฐพงศ์ พรหมชัย	เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้ง ๓ ภาค

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างได้ทราบ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง เมื่อผ่านมติที่ประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) แล้ว

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ยังไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศานิต กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง